

Dấu ấn “Tam nông”

KỶ 3: SỨC SỐNG MỚI TỪ NÔNG THÔN MỚI

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tỉnh ta đã vươn lên trở thành điểm sáng trong cả nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thái Bình hoàn thành xây dựng NTM trước năm 2020.



Huyện Thái Thụy đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Đột phá từ cơ sở hạ tầng

Về xã Bình Định, huyện Kiến Xương đi dọc trên các con đường được bê tông hóa, hoa khoe sắc đỏ thắm, đồng nghiệp đi cùng tôi xuýt xoa “làng ngõ phố”. Trao đổi về sự “thay da đổi thịt” của xã nhà, ông Đinh Công Mẫn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Bình Định xác định xây dựng NTM là thời cơ để địa phương bắt đầu lên và đạt quyết tâm phấn đấu về đích trước năm 2015. Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá như: dồn điền đổi thửa, xây dựng nhân dân góp quỹ xây dựng NTM, hiến đất làm đường giao thông nội đồng, mở rộng và cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn trong toàn

xã... Địa phương cũng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ xây dựng NTM là mang lại lợi ích thiết thực cho chính mình; phát huy tối đa dân chủ trong quá trình thực hiện, công khai, minh bạch về tài chính, phát huy trách nhiệm của những người hưởng lợi trực tiếp. Kết quả, xã đã huy động được 107,841 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 35,076 tỷ đồng. Năm 2013, Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trước 2 năm so với kế hoạch. Chỉ Trần Thị Chín, thôn Ái Quốc hồ hởi khoe: Xây dựng NTM chúng tôi coi là nhiệm vụ của chính mình. Vui nhất là người dân có đường lớn để đi, các công trình phúc lợi khang trang và chất lượng

đời sống không ngừng cải thiện và nâng lên. Giống như Bình Định, trong xây dựng NTM xã Đông Phương, huyện Đông Hưng đã thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2011 đến năm 2017, toàn xã huy động được 121,8 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 24,5 tỷ đồng. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tháng 6/2014, Đông Phương đã về đích NTM. Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND

xã Đông Phương cho biết: Giai đoạn 2011 - 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã là 15,8%; năm 2017, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 32,5%, công nghiệp - xây dựng 51%, dịch vụ - thương mại 16,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng chỉnh trang diện mạo nông thôn và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, Đông Phương đang thực sự là một miền quê hội tụ các yếu tố “không khí vui vẻ, môi trường sạch sẽ, cảnh quan đẹp, cuộc sống bình yên”.

Không chỉ ở Bình Định, Đông Phương mà phong trào thi đua xây dựng NTM ở Thái Bình lan tỏa khắp các vùng quê, ăn sâu vào nếp nghĩ, là trách nhiệm của từng người dân, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Chưa bao giờ Thái Bình huy động được nguồn lực lớn làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn như hiện nay. Nhân dân đã đóng góp tiền mặt và hiện vật quy thành tiền 9.677,6 tỷ đồng (chiếm 26,3% tổng nguồn vốn xây dựng NTM); góp trên 100 triệu ngày công lao động, tự nguyện hiến trên 2.200ha đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Con em Thái Bình ở khắp mọi miền Tổ quốc hưởng về quê hương ủng hộ 181,2 tỷ đồng xây dựng NTM. Nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã tạo nên “quả ngọt” và làm “thay da đổi thịt” các vùng quê theo hướng văn minh, hiện

- Thái Bình đã có 200 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và huyện Hưng Hà đạt chuẩn quốc gia NTM; số tiêu chí đạt bình quân là 17,72 tiêu chí/xã (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW về số xã đạt chuẩn quốc gia về NTM.
- Tỷ lệ hộ dân nông thôn đầu nổi, sử dụng nước sạch đạt trên 94%.
- 33/65 xã chưa về đích đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019.

đại. Tỉnh đã cấp hỗ trợ cho các địa phương 1.281.854 tấn xi măng đã “kích cầu” để các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, cải thiện đời sống dân sinh. Toàn tỉnh đã cứng hóa 1.142km kênh mương cấp 1 loại 3 (đạt 62%) và nạo vét hàng nghìn ki-lô-mét sông ngòi; xây dựng và nâng cấp: 3.539km đường giao thông nội đồng (đạt 74%); 1.053,47km đường trục xã (đạt 78%); 1.887,03km đường trục thôn (đạt 85,53%); 2.976,35km đường nhánh cấp 1 trục thôn (đạt 91%); 2.141km đường ngõ xóm; 28 trạm bơm, 248 cống đập; xây dựng 140 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non; 35 nhà văn hóa xã; 926 nhà văn hóa thôn; 178 trạm y tế; 126 chợ; 99 xã hoàn thành nâng cấp lưới điện nông thôn; 206 khu xử lý rác thải và lò đốt rác; 62 sân thể thao xã; 88 sân thể thao thôn. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Kết quả, 59 dự án nước sạch được đầu tư xây dựng, cung cấp nước sạch cho 100% số xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao đời sống cho nông dân

Ông Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: 10 năm qua, tỉnh ta ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển kinh tế nông thôn nhanh và bền vững. Giai đoạn 2008 - 2017, tổng nguồn vốn huy động,

phân bổ cho nông nghiệp, nông thôn đạt 36.799 tỷ đồng, bình quân 3.680 tỷ đồng/năm. Cùng với phát triển lực lượng sản xuất, các hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, kinh tế hộ phát triển theo hướng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề. Nhiều hộ đã chuyển sang phát triển sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Ở nhiều địa phương đã xây dựng thành công các mô hình: cánh đồng mẫu lớn, chuỗi sản xuất, thương mại chế biến và phân phối sản phẩm khép kín, mô hình tổ hợp tác kiểu mới, các tổ chức hợp tác theo quy mô cộng đồng làng, xã.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, những năm qua, Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển sản xuất để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 10 năm 2008 - 2017, các tổ chức tín dụng đã cho 129.280 lượt hộ nghèo vay 1.143,4 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 19.772 lao động, hỗ trợ việc làm cho 28.198 lao động, hỗ trợ 10.036 học sinh nghèo vay vốn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 1,7 triệu lượt người nghèo, miễn giảm học phí cho trên 80.000 học sinh nghèo, trợ cấp thường xuyên cho 44.980 người nghèo... Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017 giảm còn 25.349 hộ, chiếm tỷ lệ 4,01%, giảm 6,29% so với năm 2008. Năm 2017, bình quân thu nhập chung khu vực nông thôn đạt 37

Ông Đặng Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương



Trong xây dựng NTM, các địa phương ở Kiến Xương đã chủ động phát huy nội lực, lấy sức dân để chăm lo cho dân với nhiều cách làm sáng tạo. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp đã làm thay đổi cảnh quan, môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đến nay, bình quân các xã trong huyện đạt 17,5 tiêu chí/xã, 28/35 xã đã được công nhận về đích NTM. Trong đó 2 xã Thanh Tân và Bình Định là những điển hình, vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đoàn tới thăm, học tập kinh nghiệm.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Trưởng thôn Trần Phú, xã Bình Định, huyện Kiến Xương



Người dân thôn Trần Phú nhận thức rất rõ xây dựng NTM là để cuộc sống của mình sung túc hơn nên tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa, hiến đất, góp công, góp của xây dựng công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông, các công trình phúc lợi công cộng. Từ năm 2010, thực hiện chủ trương của xã về xây dựng NTM, thôn đã tiến hành hợp với nhân dân triển khai nghị quyết của cấp trên, của chi bộ. Thôn đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa từ rất sớm. Nhân dân đã đóng góp trên 1,285 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ 175 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Trần Phú đã làm được 1,2km đường liên thôn rộng 4,1m, trên 5,928km đường cấp 1 và 1,791km đường nội đồng, công trình nhà văn hóa thôn và làm 3 cầu... phục vụ đời sống dân sinh.

Ông Phạm Văn Quân, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư)



Cuộc sống của người dân giờ đây sướng gấp trăm, gấp vạn lần trước kia đó là thành quả của công cuộc đổi mới, của xây dựng NTM. Những cơn đường nội hợp, lấy lợi mỗi khi mưa đến đã thay bằng những cơn đường rộng lớn, trải nhựa, bê tông, ô tô vào tận sân nhà, nước sạch đến từng hộ gia đình, các dịch vụ hàng hóa phục vụ tận nơi.

triệu đồng/người, tăng 3,88 lần so với năm 2008.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM của Thái Bình giai đoạn vừa qua rất ấn tượng, tự hào. Điều đó, phản ánh sinh động, chân thực sự hòa quyện của “Y Đảng - lòng dân”. Tin tưởng rằng với truyền thống của quê hương cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh sẽ tiếp tục

phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, để nông thôn Thái Bình có “Sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, điện mạo sạch sẽ, thôn xóm văn minh và quản lý dân chủ”.

(còn nữa)

NHOM PHONG VIÊN

ĐÔNG HƯNG

Thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông

Bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện Đông Hưng đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và trồng cây màu vụ đông.

Bà Trần Thị Bé, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 5 sào BC15 và nếp cái hoa vàng. Năng suất trung bình đạt 1,8 - 2 tạ/sào. Để thu hoạch nhanh hơn lúa mùa, gia đình tôi đã huy động nhân lực và thuê máy gặt thu hoạch nửa buổi đã xong. Ông Quốc Tiến Quân, Chủ tịch UBND xã Đông Tân cho biết: Vụ mùa này xã gieo cấy gần 500ha, chủ yếu là các giống lúa BC15, Bắc thơm, nếp... Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa xã đã chỉ đạo HTX DVNN huy động 7 máy gặt của người dân trong xã và nhiều máy ở ngoài xã gặt lúa cho bà con. Từ vụ mùa năm 2017, với sự nhất trí của bà con, HTX đã đứng lên thuê tổ diệt chuột chuyên nghiệp về đánh bằng bả sinh học nên nạn chuột phá hoại lúa cũng giảm hẳn. Năng suất lúa vụ mùa đạt từ 58 - 60 tạ/ha. Năm nay cả hai vụ lúa xuân và lúa mùa đều được mùa nên bà con nông dân rất phấn khởi. Sau thu hoạch lúa, toàn xã sẽ tập trung cây lật đất, làm thủy lợi nội đồng để chuẩn bị cho vụ lúa xuân 2019.



Thu hoạch lúa mùa ở Đông Hưng.

Chúng tôi đến thăm cánh đồng của xã Đông Động đứng lui ông Phạm Minh Hiến, Giám đốc HTX DVNN đang đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa. Ông chia sẻ: Vụ mùa năm 2018, toàn xã gieo cấy gần 200ha, trong đó 55% diện tích cấy giống lúa BC15. Dù thời tiết đầu vụ gây bất lợi cho cây lúa nhưng do áp dụng cấy lúa theo hiệu ứng hàng rộng hàng hẹp chiếm tới 90% diện tích, bà con chủ động dặm lại những diện tích lúa bị ngập, úng, phát hiện và phun phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa mùa vẫn đạt khoảng 60 tạ/ha. Từ vụ mùa năm nay, xã thí điểm 3ha cấy giống lúa khảo nghiệm cho Viện cây Giống trung ương được mùa nên vụ sau chắc chắn bà con sẽ phấn khởi mở rộng diện tích theo nhu cầu của Viện. Để bảo đảm tiến độ thu hoạch, HTX đã tổ chức hợp, giao

vùng cho các chủ máy, đồng thời hợp đồng rõ ràng công thu hoạch với các chủ máy, công bố công khai cho bà con nông dân biết. Với gần 20 máy gặt đập liên hợp phục vụ bà con nên khâu thu hoạch lúa mùa của địa phương hoàn tất rất nhanh để chuyển sang làm đất trồng cây màu vụ đông. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Bến Hòa, xã Đông Động cho biết: Ruộng khoán của gia đình chỉ có hơn 1 sào song nhà có máy cấy bừa nên hai vợ chồng thuê thêm ruộng cấy trên 2 mẫu. Hiện gia đình đã gặt gần xong, năng suất đạt từ 1,8 - 2 tạ/sào.

Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm 2018, Đông Hưng gieo cấy trên 11.400ha, cơ cấu chủ yếu là các giống lúa thuần như: BC15, Nếp 87, Thiên ưu, Bắc thơm, TBR-1... Lúa

chất lượng cao chiếm 25 - 30% tổng diện tích. Hiện nay, trên 11.400ha lúa mùa của huyện cơ bản đã chín. Nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra do mưa bão, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín từ 85 - 90% là có thể thu hoạch... Việc thu hoạch nhanh lúa mùa còn tạo nguồn quỹ đất để mở rộng diện tích cây màu vụ đông vốn là vụ sản xuất hàng hóa, truyền thống của nhân dân trong huyện. Vụ đông năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng trên 4.700ha cây màu, trong đó 2.400ha cây màu ưa ẩm, chủ lực là dưa, bí, ngô, rau các loại và trên 2.500ha cây màu ưa lạnh chủ lực là khoai tây, su hào, bắp cải... Huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo đảm cho cây trồng vụ đông đạt năng suất cao. Ngoài ra, huyện phân công cán bộ các phòng, ban chức năng xuống trực tiếp cơ sở để chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm bón cây màu vụ đông; tăng cường quản lý về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn... Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

THU HIỆN

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, nhiều chị em xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thời gian qua đã mạnh dạn du nhập, phát triển các nghề thủ công truyền thống, nghề cơ khí, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Năm 2014, để đưa gia đình thoát nghèo, chị Trần Thị Nga đã bàn với chồng đầu tư mở cơ sở sản xuất hương xuất khẩu. Những ngày đầu thành lập vì chưa có kinh nghiệm, hương làm ra chưa đạt yêu cầu nên không xuất được, bị lỗ hàng chục triệu đồng. Song quyết không lùi bước trước khó khăn, chị Nga cùng gia đình tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, đưa cơ sở sản xuất hương của gia đình ngày càng phát triển. Ban đầu, cơ sở làm hương của chị Nga chỉ có 5 máy đến nay đã tăng lên 15 máy, tạo việc làm cho 20 lao động nữ tại xã với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Nga cho biết: Cứ 10 ngày, cơ sở xuất được từ 8 - 10 tấn hương thành phẩm, thu lãi 10 - 15 triệu đồng. Dù bận rộn với việc sản xuất hương song hưởng ứng phong trào của địa phương, chị Nga đứng ra thành lập câu lạc bộ văn nghệ thôn trong xã vào các dịp lễ, tết. Chị còn phát động các chị em làm việc tại xưởng tham gia nhóm tiết kiệm 500.000 đồng/người/tháng, mỗi tháng cho 1 chị lấy để lo việc gia đình. Để đồng hành với người lao động hằng hái làm việc, ngoài tiền hỗ trợ ngày lễ, tết, thăm hỏi lúc ốm đau, chị Nga tổ chức sinh nhật cho các chị em. Hàng năm,

PHỤ NỮ QUỲNH HƯNG

Thi đua làm kinh tế giỏi

gia đình chị Nga đều đạt gia đình văn hóa, cá nhân chị đạt hội viên xuất sắc của xã.

Cùng mục đích thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng nhưng chị Lâm Thị Vi lại chọn cách vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động. Sau 3 năm lao động tại nước ngoài chồng chị Vi trở về nước mang theo nghề hàn xì và chút vốn liếng gây dựng xưởng hàn xì tại nhà. Chồng chị có tay nghề cao, làm ăn uy tín nên được khách hàng rất tin tưởng. Sản phẩm của gia đình đã được tiêu thụ ra cả tỉnh bạn như Hải Dương, Hưng Yên... Ban đầu chị hai vợ chồng chỉ làm, đến nay xưởng thu hút cả anh trai và các chị em trong nhà cùng làm, thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Tiến tích anh chị phát triển nghề, anh chị đầu tư hơn 3 tỷ đồng mua ô tô tải cùng

ứng vật liệu xây dựng, làm dịch vụ máy móc, máy cày, máy gặt đập liên hoàn phục vụ bà con trong và ngoài xã. Có máy cày, máy gặt, anh chị mạnh dạn nhận 3ha ruộng hoang hóa của bà con trong thôn cấy lúa chất lượng cao, mỗi vụ thu được trên 20 tấn thóc. Không chỉ làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, chị Vi còn làm những việc nặng nhọc như lái máy móc, máy cày, vận chuyển vật liệu xây dựng cho khách hàng. Chính vì vậy, nhiều năm qua, chị Vi liên tục đạt danh hiệu hội viên phụ nữ xuất sắc của xã Quỳnh Hưng.

Chồng bị bệnh tim, mọi công việc tế gia, nội trợ, đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế gia đình chị Hoàng Thị Hương đều phải lo toan, gánh vác. Chị Hương tâm sự: Phát huy tinh thần phụ nữ “ba đảm đang”, dù có một mình tôi vẫn nhận cấy 8

sào ruộng, kiêm luôn nghề làm đầu, làm dụng bà đầu nuôi lợn chực con lợn. Những lúc rảnh thì đan lát cùng chồng. Vất vả là thế nhưng bù lại mỗi năm gia đình chị Hương có nguồn thu nhập khá khoảng 60 - 80 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập đó chị có điều kiện chăm lo cho con ăn học, đầu tư xây dựng nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình. Đặc biệt, chị Hương dù sinh một bé con gái nhưng vẫn không sinh con thứ ba để nuôi con cái ăn học thành đạt. Chị Hương không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là gương phụ nữ tiêu biểu xây dựng gia đình hạnh phúc nhiều chị em khác phải học tập.

Chị Nga, chị Vi, chị Hương là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đã góp phần xây dựng quê hương Vạn Thắng anh hùng năm xưa - Quỳnh Hưng nông thôn đổi mới hôm nay ngày càng giàu mạnh.

TRUNG HIẾU



Gia đình chị Hương làm thêm nghề phụ phát triển kinh tế.